



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒ และขอ ๙ (๖) ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๓๖ ราย ดังนี้-

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท - ชื่อตำแหน่ง		ผลการประเมิน	
		ชื่อตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	ดีเด่น	ดีมาก
๑	นางสาวภัทรฤทัย พรหมรักษา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒	นายชิงชัย บัวทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๓	นายสุขุมพงศ์ แสงการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๔	นางจุฑาพร สิทธิจินดา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๕	นายลิขิต ผิวดี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๖	นางสาวสุมิตรา เรืองทองเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๗	นายวุฒิสาล จริยะหัตถกิจ	หน.สอ.(นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ		ดีมาก
๘	นางถาวร มีแก้ว	หน.สอ. (นวก.สาธารณสุข)	ชำนาญการ		ดีมาก
๙	นางจิตติมา สิ้นณรงค์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๐	นายศิริชัย เพชรเรือนทอง	หน.สอ. (นวก.สาธารณสุข)	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๑	นายวิษณุ รัชชารัตน์	หน.สอ.(เจ้าพนักงานสาธารณสุข)	อาวุโส		ดีมาก
๑๒	นางสาวพัชรียา สุภาพ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน		ดีมาก

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท - ชื่อตำแหน่ง		ผลการประเมิน	
		ชื่อตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	ดีเด่น	ดีมาก
๑๓	นางสาวหทัยจิตร แซ่เคียน	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๑๔	นายนาคิน จุดชุม	หัวหน้าสถานีอนามัย	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๕	นางสถาพร ศักดิ์แก้ว	หัวหน้าสถานีอนามัย	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๖	นางสาวสถาพร เกิดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๗	นางสาวบุบผา โกงกาง	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๘	นางสาวเบญจมาศ ฐะคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๑๙	นางสุรีวรรณ มโนภักดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๐	นายภานุพงศ์ เดชสถิตย์	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๑	นางนาฏภรณ์ สุทธิเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๒	นางสาวณัฐธนิชา ศรีจันทร์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๓	นางสาวเยาวลักษณ์ มุ่งเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๔	นางสาวประพิศ ศักดิ์แก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๕	นางสาวนรัชพร กลัปลง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๖	นางสาวอุทัยวรรณ ร่วมทอง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๗	นางสาววรภรณ์ อุ่นอก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๘	นางรุ่งนภา บุณรอดชู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๙	นางสาวบุษบากร จุ่มช่วย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๓๐	นางสาวยุรี ต่อหล้า	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		ดีมาก
๓๑	นางกิตติยา นาคแป้น	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๓๒	นางสาวปิ่นจกนิษฐ์ พรหมรักษา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๓๓	นางปิยรัตน์ แสงสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		ดีมาก
๓๔	นางสาววีรนุช บุตรเต้	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๓๕	นางสาวชวนพิศ ด้วงเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๓๖	นายกานต์ระพี คำดี	หน.สอ.(เจ้าพนักงาน สาธารณสุข)	ชำนาญงาน		ดีมาก

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ผลการประเมิน	
			ดีเด่น	ดีมาก
๑	นายชวิทย์ มากมณี	นักวิชาการสาธารณสุข	ดีเด่น	
๒	นางสาวสาวิตรี ทองรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข (ทันต สาธารณสุข)	ดีเด่น	

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ผลการประเมิน	
			ดีเด่น	ดีมาก
๑	นางสาวศุภกานต์ นรินทร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ดีเด่น	
๒	นางสาวอังคณา เพชรโตรม	แพทย์แผนไทย		ดีมาก
๓	นายกิตติธัช กิมเส็ง	พนักงานบริการ(ความสะอาด)		ดีมาก
๔	นางสาวศรีประไพ ยวนทอง	พนักงานบริการ(ความสะอาด)		ดีมาก
๕	นางสาวเพชรไพลิน รักษารัตน์	จพ.แพทย์แผนไทย		ดีมาก
๖	นางปรีดา พรหมรักษา	พนักงานบริการ(ความสะอาด)		ดีมาก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสาโรช หนูพงษ์)

สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔